

## อารัมภบท

นับแต่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นต้นมา ประชาชนทั้งประเทศล้วนได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ในระดับที่รุนแรง มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองที่มีอยู่ คนรวย รวยขึ้น คนจนยิ่งจนลงอย่างเห็นได้ชัด ลูกจ้างแรงงานในเมืองทยอยกลับไปสู่ความว่างเปล่าในชนบท เป็นความว่างเปล่าที่เกิดจากการใช้นโยบายพัฒนาชนบทที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เป็นความว่างเปล่าที่แฝงไว้ด้วยความอ้างว้างนี้ ทั้งนี้เพราะมิใช่เป็นความว่างเปล่าในทรัพยากรที่ถูกยึดครองโดยนายทุน เช่นที่ดินทำกินเท่านั้น แต่ยังเป็นความว่างเปล่าจากการขาดการสนับสนุนทุนสำหรับการลงทุนอีกด้วย และมีมิใช่มีเพียงแค่นั้น ความว่างเปล่าในชนบทที่แฝงความอ้างว้าง มีสาเหตุมาจากการขาดการสนับสนุนทางวิชาการในอาชีพ ทั้งนี้เพราะหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการ ตลอดจนวิจัยหาองค์ความรู้เพื่อชี้แนะปัญหาในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอาชีพทางการเกษตร ถูกตัดงบประมาณลงอย่างมาก เป็นการตัดงบประมาณลงโดยไม่คำนึงถึงว่าหน่วยงานนั้นจะสามารถดำรงกิจกรรมอยู่ได้ต่อไปหรือไม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการทำวิจัยเพื่อชี้แนะปัญหาและแก้ปัญหาในการเลี้ยงแพะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในระดับที่จัดเป็น “ธนาคารชีวิต (live bank)” ของประชาชนในชนบทของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อได้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เชื่อถือได้อย่างแน่ชัดแล้ว ศูนย์ฯ จะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ ชี้แนะ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเกษตรกร ซึ่งโดยปกติศูนย์ฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง และมีการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ศูนย์ฯ ถูกตัดงบประมาณลงถึง 40% การปรับตัวของศูนย์ฯ ต่อปัญหานี้เป็นผลให้ปริมาณผลงานวิจัย และจำนวนครั้งของการจัดฝึกอบรม จึงถูกจำกัดลงตามงบประมาณที่มีอยู่ <sup>\*</sup> ทั้งๆ ที่ไม่ต้องการจะให้เป็นอย่างนั้น แต่ก็ไม่มีทางเลือกเลย

นับว่าทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่สามารถมองเห็นปัญหาความอ้างว้างทางวิชาการที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในชนบทได้อย่างเลียบคม จึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวนหนึ่ง ถึงแม้จะไม่มากนัก แต่ก็สามารถเป็นกำลังใจอย่างยิ่งวด คือนักวิชาการที่มีความตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนให้สมบทบาทหน้าที่ เงินงบประมาณที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ โดยผ่านโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เป็นผลให้ศูนย์ฯ สามารถดำเนินโครงการวิจัย “การประเมินประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่างๆ และความเหมาะสมในการเลี้ยงในประเทศไทยของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทยเปรียบเทียบกับแพะลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียนที่มีระดับสายเลือด 25%, 50% และ 75% ได้สำเร็จลง จนสามารถนำไปใช้เผยแพร่ให้กับเกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ถึง 4 รุ่น ในปีงบประมาณ 2542 ที่ผ่านมา โดยรายงานผลงานวิจัยดังกล่าวและหลักฐานการจัดฝึกอบรมบางส่วนได้แนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้แล้ว

นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าว ยังได้ถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบอื่น อีกเช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารภายในประเทศ เพื่อขยายความรู้สู่นักวิชาการและเกษตรกรทั่วไป และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ เช่น ในวารสาร AJAS เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและเป็น ชื่อเสียงของประเทศไทย แต่ที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจคือ การได้นำความรู้ที่ได้จากการสนับสนุนงบประมาณ จากเงินภาษีอากรของประชาชน ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างกว้างขวาง

ขอแสดงความนับถือทบวงมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และความภาคภูมิใจ ครั้งนี้ และเป้าหมายต่อไปในปี 2544 นี้ ทางศูนย์ฯ มีโครงการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปในหัวข้อ ปัญหาของ พยาธิภายในของแพะและยุทธศาสตร์ในการควบคุม ส่วนในปี 2545 จะเป็นโครงการวิจัยเพื่อหาข้อสรุป เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ และข้อสรุปทางระบบการตลาดของแพะ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่ว่า แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งของประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางศูนย์ฯ จะได้รับ การสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยอีก



(รองศาสตราจารย์สุรพล ชลดำรงกุล)

หัวหน้าโครงการวิจัยฯ